

## คปภ.มอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร

**ธ** รกิจประกันภัยเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งการประกันภัยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน รวมถึงเป็นแหล่งระดมเงินทุนที่สำคัญในการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบริษัทประกันภัย โบรกเกอร์ ตัวแทนนายหน้า และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาการบริหารงานและการให้บริการแก่ประชาชน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister's Insurance Awards) ประจำปี 2558 ขึ้น

สำหรับการจัดพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2558 เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 14 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างบรรทัดฐานและแบบอย่างที่ดีในการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลแต่ละประเภท ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงาน คปภ. และผู้แทนสมาคมด้านอุตสาหกรรมประกันภัยร่วมกันพิจารณาคัดเลือก

ทั้งนี้ จะมีการพิจารณาบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีสถานะการเงินมั่นคง มีอรรรมากีบาล และดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งในปีนี้เป็น การมอบรางวัลสำหรับผลงานของปี 2557 มีรางวัลรวมทั้งสิ้น 11 ประเภท จำนวน 58 รางวัล อาทิ บริษัทประกันภัยดีเด่น ตัวแทน นายหน้าประกันภัยคุณภาพดีเด่น

อาสาลมคุ้มครองประกันภัยดีเด่น และยูเวนประกันภัยดีเด่น เป็นต้น

โดยรายชื่อผู้ได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2557 ในส่วนของรางวัลบริษัทประกันภัยดีเด่น จำนวน 17 รางวัล ได้แก่ บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2557 อันดับที่ 1 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต อันดับที่ 2 บมจ.ไทยประกันชีวิต อันดับที่ 3 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

สำหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2557 อันดับที่ 1 บมจ.วิริยะประกันภัย อันดับที่ 2 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด บมจ.อนชาตประกันภัย อันดับที่ 3 บมจ.กรุงเทพพานิชประกันภัย และ บมจ.เมืองไทยประกันภัย

ในส่วนของรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2557 ได้แก่ บมจ.ทิพยประกันชีวิต บมจ.เอพิตัลบลิวดิ ประกันชีวิต บมจ.ซิกนา ประกันภัย บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ บมจ.สหมงคลประกันภัย ทั้งนี้ ยังมีรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2557 ได้แก่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บมจ.วิริยะประกันภัย

นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบรางวัลให้กับนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2557 ได้แก่ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด บริษัท ทีคิวเอ็ม อินซัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และยังมีรางวัลประเภทตัวแทนประกันภัย และนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล คุณภาพดีเด่น ประจำปี 2557 อีกจำนวน 22 รางวัล.